

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 35.49 แข็งค่ารับดอลลาร์อ่อน-บอนด์ยีลด์ชะลอ หลังเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (1 ส.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 35.49 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 35.67 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินภูมิภาคและตลาดโลก จากดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก เคลื่อนไหวตามบอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวลดลง หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ออกมาส่งสัญญาณเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้าเดือน ก.ย.67 มีแนวโน้มสูง ทำให้นักลงทุนเทขายดอลลาร์ออกมาแล้วไปถือครองสินทรัพย์เสี่ยง เช่น ทอง หุ่น

"บาทปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่อง โดยเข้านี้ลงมาทำนิวโลว์ในรอบ 4 เดือน แต่ทิศทางบาทวันนี้อาจพักตัวบ้าง หลังแข็งค่าลงมาเร็ว" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 35.40 - 35.65 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 149.75 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 150.75 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0826 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0821 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 35.723 บาท/ดอลลาร์

-รพท. ผ่อนคลายเกณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยนระยะที่ 3 ล่าสุด "ขยายวงเงินโอนออก" สำหรับเงินให้เปล่า เพิ่มเป็น 2 แสนดอลลาร์ จาก 5 หมื่นดอลลาร์ หวังเอื้อธุรกิจออกไปกู้เงินบาท หรือ สกุลเงินต่างประเทศกับบริษัทแม่ ในต่างประเทศไม่ต้องขออนุญาต พร้อมอำนวยความสะดวกทำธุรกรรม อัตราแลกเปลี่ยนลดลงตัวมากขึ้น

-สภาผู้แทนราษฎรถกบ "ดิจิทัล วอลเล็ต" 1.22 แสนล้านบาท วาระ 2-3 "พิชัย" ยันกระตุ้นเศรษฐกิจ บรรเทาค่าครองชีพ กมธ. ฝ่ายค้านขอปรับลดบเกลี้ยง ดีสุดให้ 1 หมื่นล้าน ชี้ขัดกฎหมาย เสี่ยงเกิดวิกฤตการเงิน การคลัง ชัดแตกตามบีเอ็มจีดีพี ล่าสุดโตแค่ 0.9% จากเดิม 1.2-1.8% "จุลพันธ์" โต้เดินตามกรอบกฎหมาย ลั่นไม่เกิดวิกฤตใดๆ สุดท้ายโหวตผ่านฉลุย 292 เสียง

-กระทรวงการคลังญี่ปุ่น ยืนยันการแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราในเดือนก.ค. เพื่อพยุงค่าเงินเยนที่ทรุดตัวลงและระดับต่ำสุดในรอบ 38 ปีเมื่อเทียบดอลลาร์ โดยญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดในเดือนก.ค. โดยใช้วงเงิน 5.53 ล้านล้านเยน (3.68 หมื่นล้านดอลลาร์)

-คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมเมื่อวานนี้ (31 ก.ค.) พร้อมกับระบุในแถลงการณ์ว่า เงินเฟ้อมีความคืบหน้าในการปรับตัวสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2%

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (31 ก.ค.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ในเดือนก.ย. ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ในวันพุธ (31 ก.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังมีรายงานว่าผู้นำกลุ่มฮามาसได้ถูกกองกำลังทหารอิสราเอลสังหารในประเทศอิหร่าน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทำให้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงมากขึ้น ขณะเดียวกันนักลงทุนรอดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดยตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการซื้อขายก่อนที่คณะกรรมการเฟดจะแถลงมติการประชุม

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนก.ค.ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 177,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค. จากระดับ 206,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. และคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ระดับ 4.1% ในเดือนก.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้